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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2/2564วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทองอินทร์ กันลา    ประธานสภาฯ ทองอินทร์ กันลา     
2 นายสมหวัง วงศ์มะณี รองประธานสภาฯ นายสมหวัง วงศ์มะณี  
3 นายภาษิต  ธุระกิจ เลขานุการสภา นายภาษิต  ธุระกิจ  
4 นายบุญเริง  อัครบาล ส.อบต. หมู่ที่ 1 นายบุญเริง  อัครบาล  
5 นายบุญมี  ทองคําแสง ส.อบต. หมู่ที่ 2 นายบุญมี  ทองคําแสง  
6 นายอุไร  ขจรภพ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายอุไร  ขจรภพ  
7 นายสมหวัง  ปุระณะ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายสมหวัง  ปุระณะ ลา 
8 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ลา 
9 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย ส.อบต. หมู่ที่ 4 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย  
10 นายปิยะวัฒน์  พิมมูล ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายปิยะวัฒน์  พิมมูล  
11 นายมงคล  ไชยสัตย์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายมงคล  ไชยสัตย์  
12 นายถาวร  ศรีระยศ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายถาวร  ศรีระยศ ลา 
13 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายมงคล  แสนสิงห์  
14 นายหนูจันทร์  กุรัง ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายหนูจันทร์  กุรัง  
15 นายสุพรรณ  ธงอาจ ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายสุพรรณ  ธงอาจ ลา 
16 นายไพมณี  สมนา ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายไพมณี  สมนา ลา 
17 นายวิชัย  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นายวิชัย  ขันบุตร  
18 นางเครือวรรณ  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นางเครือวรรณ  ขันบุตร  
19 นายสํารอง  วิชัยศร ส.อบต. หมู่ที่ 10 นายสํารอง  วิชัยศร ลา 
20 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายวิรัญ  ภูเนตร  
21 นายคัมภีร์  อามัสสา ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายคัมภีร์  อามัสสา  
22 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  
23 นายอุดร  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 13 นายอุดร  อุปรา  
24 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ที่ 13 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร  
25 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ลา 
26 นายคําตา อิโน ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายคําตา อิโน  
27 นายธงชัย  พรมรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายธงชัย  พรมรักษ์  
28 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 นายหวัน  สารมูล  
29 ร้อยตร ีโยธิน  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 16 ร้อยตร ีโยธิน  อุปรา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

1 นายสหาย  สังฆะมะณี รองนายก อบต. นายสหาย  สังฆะมะณี  
2 นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
3 นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต. นายสมบูรณ์  แข้คํา  
4 นางกอบกุล  เฟื่องฟู รองปลัด อบต. นางกอบกุล  เฟื่องฟู  
5 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี  
6 นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง นางสําเนียง  ปัญญา  
7 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นางนาตยา  มันตาพันธ์  
8 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง นายเชิดชาย  รักไท้  
9 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ ์ ผอ.กองการศึกษา นายพงศกร  เมาะราษี  
10 นายภัทรชัย  มาสเหียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายภัทรชัย  มาสเหียร  
11 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
12 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า นายอนุชา  แซ่ลิ้ม  
13 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปนัดดา ขาวศรี  
14 นางสาวพัชราภรณ ์ ละมุล ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพัชราภรณ ์ ละมุล  
15 นายจิระเดช  ชุมสิงห ์ จพง.ธุรการ นายจิระเดช  ชุมสิงห ์  
16 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางณิชาภา  อุประจันทร์  
17 นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง นายสัญญา  ยิ่งกําแหง  
18 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ ์ นางวาณี    จรรยา  
19 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
20 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ นางอรทัย  แสงสุระ  
21 นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป นางสาวกันยกร  โสภา  

 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
โดยมีนายทองอินทร์  กันลา ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
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นายทองอินทร์  กันลา  - กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2564  
ประธาน    - วันที่ 16 สิงหาคม 2564      

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายทองอินทร์  กันลา  - มีสมาชิกขอลาประชุม 7 ท่าน  
ประธาน     1.นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  
     2.นายสมหวัง  ปุระณะ  
     3.นายถาวร  ศรีระยศ  
     4.นายสํารอง  วิชัยศร  
     5.นายไพมณี  สมนา  
     6.นายบุญเริง  อัครบาล  
     7.นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายทองอินทร์  กันลา  - คงเลื่อนไปครั้งต่อไป ครับ  
ประธาน      

ระเบียบวาระท่ี 3  -  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายทองอินทร์  กันลา    3.1) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 
ประธาน     ขั้นแปรญัตติ  
      

นายทองอินทร์  กันลา  - ตามท่ีสภาเราได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาก็มีสมาชิกสภาเราได้เสนอ 
ประธาน     แปรญัตติต่อคณะกรรมการที่เราตั้งขึ้นมาจํานวน  3 ท่านก็มีการบันทึก  
     ความคิดเห็นของคณะกรรมการได้ยื่นต่อประธานสภาประธานสภาก็ได้  
     รายงานต่อผู้บริหารได้รับทราบปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเราขอแปรญัตติ  
     ผมจะอ่านบันทึกของคณะกรรมการให้ท่านรับทราบตามระเบียบที่สภา  
     องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 
     วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่องขอส่งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  
     ด้วยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมพ.ศ. 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
     สะอาดสมบูรณ์อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้เรียกสมาชิกเข้าร่วม  
     ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
     งบประมาณพ.ศ. 2565 หลังจากการประชุมสมาชิกสภาได้ผ่าน 
     ร่างงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการ  
     ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านดังนี ้
     1. นายมงคล  ไชยสัตย์ 
     2. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์มูล  
     3.ร้อยตรี โยธิน  อุปรา 
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     หลังจากการเสนอชื่อกรรมการทั้ง  3 คนแล้วคณะกรรมการทั้ง  3 คน 
     ก็ได้ประชุมเพ่ือเลือกตั้งประธานเลขาและกรรมการต่อไปผลปรากฏในการ  
     คัดเลือกมีดังนี้ 
     1. นายมงคล  ไชยสัตย์     ประธาน 
     2. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์มูล เลขานุการ  
     3.ร้อยตรี โยธิน  อุปรา     กรรมการ 
     เมื่อมีการคัดเลือกเสร็จแล้วประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ประกาศให้  
     สมาชิกสภาได้รับทราบและได้นัดหมายสมาชิกสภามายื่นเสนอขอแปรญัตติ  
     ในวันที่  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ต่อไป  
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
นายมงคล       ไชยสัตย์   -   วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่องการขอแปรญัตติ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
      ด้วยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมพ.ศ. 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโดย  
     ท่านประธานท่านทองอิน ทร์  กันลาได้เรียกประชุมสมาชิกสภา  
     เพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
     ซึ่งทางสภาก็ได้ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ. 2565  
     เรียบร้อยแล้วและเม่ือข้อบัญญัติงบประมาณผ่านสภาแล้วขั้นตอนต่อไป  
     ก็คงจะเป็นข้ันแปรญัตติ สมาชิกก็ได้เสนอให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ  
     ในขั้นแปรญัตต ิ3 ท่านดังนี้ 
     1. นายมงคล  ไชยสัตย์  ประธาน 
     2. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์มูล เลขานุการ  
     3.ร้อยตรี โยธิน   อุปรา   กรกรรมการ    การเลือกตั้งได้คณะกรรมการ  
     ผู้เป็นประธานเลขานุการและกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
     ประธานกรรมการจึงได้ประกาศในที่ประชุมสภาทราบในการยื่นเสนอ  
     แปรญัตติซึ่งทางฝ่ายบริหารได้เสนอเข้าสภามีอยู่ด้วยกัน  4 ด้าน 
     ดังนี้ 1.ด้านบริหารทั่วไป  2.ด้านบริหารชุมชนและสังคม 3.ด้านเศรษฐกิจ 
                                                4. ด้านการดําเนินการอ่ืนและ มี11 แผนงานดังนี้  1. ด้านบริหารทั่วไปมี  
     1.1 แผนงานทั่วไป  1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  2.ด้านบริหาร  
     ชุมชนและสังคมมี  2.1. แผนงานด้านการศึกษา  2.2 แผนงานสาธารณสุข  
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     2.5 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.ด้านเศรษฐกิจ  
     มี  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  3.2 แผนงานการเกษตร 
     3.3 แผนงานการพาณิชย์  4. ด้านการดําเนินงานอื่นมี  4.1แผนงานงบกลาง  
     ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดหมายให้สมาชิกสภามาเสนอขอแปรญัตติ  
     ในวันที่ 13 สิงหาคมพ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
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      แต่ไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแปรญัตติจึงคงไว้ตามร่างเดิม 
นายทองอินทร์  กันลา   - นี่คือบันทึกเก่ียวกับความคิดเห็นกรรมการก็มีการทําหน้าที่ไปตามระเบียบ  
ประธาน     ข้อบังคับผมก็ได้แจ้งต่อผู้บริหารว่าไม่มีท่านใดขอแปรญัตติการบันทึกของ  
     กรรมการเรื่องใดยังไม่ครอบคลุมก็สามารถบันทึกเพ่ิมเติมได้ไม่มีท่านใด  
     ขอแปรญัตติก็คงจะไม่มีการอภิปรายคงผ่านนะครับ  
     3.2) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 
     ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
 
นายทองอินทร์  กันลา  - ก็ถือว่าเป็นการขอมติที่ประชุมตรงนี้ไม่มีการอภิปรายครับก็ขอมติขอความ  
ประธาน     เห็นชอบตามแผนงานประมาณรายจ่ายของปี 2565 ให้ต ราเป็นข้อบัญญัติ  
     งบประมาณบังคับใช้ในปีถัดไป 
     มติที่ประชุม ขอความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565  
      เห็นชอบ  21 เสียง  
      ไม่เห็นชอบ  -  
      งดออกเสียง  1 เสียง  
      ลา   7  คน  
      รวม   29 คน  
 
     3.3) พิจารณารับโอนโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงาน  
     แสงอาทิตย์  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - ในส่วนรับโอนโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
ประธาน     ก็จะให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภาครับ  
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรื่องขอ งการรับโอนการก่อสร้าง  
ปลัด อบต.     การกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของหมู่ที่  2 บ้านกาหลงเพราะทาง  
     กรมทรัพยากรน้ําได้มาดําเนินการก่อสร้างเสร็จเ ขาก็บันทึกมอบให้กับ  
     หมู่บ้านและมอบให้กับอ บต.ซึ่งได้ให้กองช่างไปตรวจสอบแต่ที่จะมอบ ให้ 
     มีอะไรบ้างสภาพเป็นอย่างไรจะใช้งานได้ไหมไปตรวจสอบแล้วก็ตาม  
     สภาพในเอกสารครับก็จะเสนอสภ าเพราะเป็นที่ดินสิ่งก่อสร้างถ้ารับมาแล้ว  
     ทางอบต.จะต้องเป็นผู้ดูแลซ่อมแซมครั้งแรกนึกว่าเป็นบาดาลแต่มันเป็น  
     ระบบน้ําผิวดินไม่รู้ว่ายังมีน้ําใช้หรือเปล่ายังใช้ได้หรือไม่  ให้ ผอ .กองช่าง  
     มาอภิปรายว่ามันเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่ได้ลงไปดูระเบียบก็ต้องผ่านสภา  
     ก็เสนอให้สมาชิกได้พิจารณาก่อนจะรับโอนหรือไม่อย่างไรก็นําเรียน  
     ต่อสมาชิกสภาขอบคุณครับ 
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นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านอุดร  อุปราครับ  
ประธาน 
 
นายอุดร  อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเก่ียวกับรับโอนน้ําประปาพลังงาน  
ส.อบต. หมู่ที่ 13     แสงอาทิตย์ก็อยากจะทราบข้อมูลให้ชัดเจนในส่วนที่จะให้รับ โอนจะเป็น  
     ภาระมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์ถ้ามันอยู่ถูกท่ี  
     ถูกตําแหน่งยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยู่โซนใต้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าน้ําใต้ดินเยอะ  
     ถ้าอยู่ในโซนเหนือก็หนักใจถ้ารับแล้วจะมีปัญหาในการซ่อมไหมเพราะอยู่  
     ในโซนสีแดงในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราได้ไปดูด้วยไหมถ้าเราไม่รับ  
     จะเป็นยังไง ยกตัวอย่างที่เห็นอยู่พลังงานแสงอาทิตย์น้ําบาดาลของหมู่ที่  9 
     ผมดูแล้วว่า ทําไม่ถูกท่ีไม่ใช่ว่าจะตั้งได้ทุกที่นะครับ ถ้าน้ําพื้นล่างไม่มาก  
     ก็ไม่สมควรตั้งเพราะว่าใครใครก็อยากได้แต่ต้องดูพ้ืนที่ของตัวเอง ด้วย  
     เขาทําเสร็จใช้งานได้ไหมถ้าไม่รับจะเป็นอะไรไหมขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เหตุผลในการรับโอน เชิญท่านสมหวัง  วงศ์มะณีครับ  
ประธาน 
 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพการพิจารณาท่ีจะรับโอนประปา  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     แสงอาทิตย์หมู่ที่  2 ผมก็อยู่ใกล้กับพื้นท่ีติดตั้งโครงการน้ําพลังงาน  
     แสงอาทิตย์ในการที่จะให้สภาเรารับโอนมาเป็นสมบัติในการดูแลของ  
     อบต.เมื่อรับโอนแล้วเราจะต้องเก็บค่าน้ํากับพี่น้องประชาชนไหมผมมอง  
     แล้วน้ําในหนองกาหลงก็หมดเพราะฝนทิ้งช่วงน้ําก็ไม่ลงสู่ หนอง เลย  
     โครงการประปาพลังงานแสงอาทิตย์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นใช้ไม่ได้รับมาแล้ว  
     จะเป็นภาระไหมถ้ามีการเก็บค่าน้ําก็ดีเพราะยังมีเงินเข้ามาสู่ อบต.การใช้น้ํา 
     ไม่รู้ว่าใช้กี่หลังคาเรือนผมก็เป็นห่วงในการรับโอนมาเป็นทรัพย์สินของ อบต. 
     นี่คือเหตุผลที่เรียนถามขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - ก็เชิญท่านผอ.กองช่างชี้แจงการรับโอนประปาให้รับทราบ เชิญครับ  
ประธาน 
 
นายเชิดชาย  รักไท้   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพการรับโอนที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
ผอ.กองช่าง     ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ของบ้านกาหลงคือสํานักงานทรัพยากรน้ํา  
     ภาค 4 จังหวัดขอนแก่นได้มาดําเนินการก่อสร้างโครงการนี้เ ขาโทรผ่านผม  
     โดยตรงให้ผมทําโครงการนี้ผมเลือกหนองกาหลงและ หนองแก่นทราย  
     เขามาสํารวจแล้ว หนองแก่นทรายพื้นที่ไ ม่ให้เขาก็เลือกหนองกาหลงไม่ใช่  
     ผมเลือกเองนะครับและ หนองไหนไปเกี่ยวกับระบบประปาเ ขาก็จะไม่ให้  
     เขามีการสํารวจออกแบบเองของเขาเมื่อก่อสร้างเสร็จเ ขาทําหนังสือมา  
     ขอให้สภาเราพิจารณารับโอนถ้าเป็นครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง ต้องผ่านสภา  
     สภาต้องเป็นผู้เห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบก็ข้ึนอยู่กับสภาเมื่อกองช่างได้รับ 
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                                                หนังสือแล้วไปตรวจสอบว่าจะโอนอะไรบ้างสิ่งที่ตรวจสอบมีก่อสร้างกระจายน้ํา  
     พลังงานแสงอาทิตย์หอท้ังสูงแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
     โครงสร้างเหล็กแผงและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 310 วัตต์  
     จํานวน 16 แผงโรงสูบน้ําดินแพรลอยจํานวน 1 แห่งพร้อมติดตั้ง  
     เครื่องสูบน้ําแบบผิวดินติดตั้งชุดก รองเกษตรจํานวน  2 อันท่อส่งน้ําดิน  
     ยาว 1 ,165 เมตรที่ท่านถามว่าช่างได้ไปดูไหมนําเรียนว่าไม่ใช่งานของผม  
     เป็นงาน ของ สํานักงานภาค  4 เป็นผู้คุมงานแต่ตอนนี้ หนองไม่มีน้ํามัน 
     ใช้ได้ไหมแต่ไปตรวจสอบตามหนังสือก็มีตามท่ีแจ้งมาส่วนหน้าที่รับโอน  
     หรือไม่รับโอนเป็นภาระหรือไม่เป็นภาระทางสภาเป็นผู้พิจารณา  
     กองช่างตอบได้ว่ากองช่าง ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้เพราะไม่เป็นจริงๆ  
     การกําหนดการใช้น้ําไม่สามารถบอกได้ ครับ การพิจารณาก็ข้ึนอยู่กับสภา  
     ขอบคุณครับ 
 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านสมหวัง  วงศ์มะณีครับ  
ประธาน 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านผอ .กองช่างท่านก็ให้เหตุผลชี้แจง  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     ก่อนจะรับผมก็รู้ว่าอุปกรณ์ครบแต่ที่จะบริหารไปข้างหน้ามันจะเป็นภาระ  
     ของเราไหมครับในการรับโอนแล้วมีเป้าหมายอย่างไรให้ละเอียดกับทาง  
     สภาด้วยขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์ กันลา   - เชิญท่านรองสหาย  สังฆะมะณีครับ  
ประธาน 
 
นายสหาย  สังฆะมะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในวาระท่ีจะรับโอน  
รองนายก อบต.     พลังงานแสงอาทิตย์ประปาท่ีผอ .ชี้แจงเ ขาจะไม่ทําใน หนองที่ทําประปา  
     เขาให้ใช้น้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ือการปลูก พืชการเกษตรมันเป็นคนละส่วน  
     ถ้ารับโอนมาแล้วจะเป็นการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล  เราจะ 
     จัดการยังไงก็ได้ถ้ารับโอนแล้วมัน เกิดการ ชํารุด เราก็ ต้องซ่อมมัน ก็ต้อง  
     เป็นภาระเพ่ิมข้ึนอีกมากมายอย่างน้อยต้องขุดหนองถ้าไม่รับโอน  
     จะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่มีครับถ้าเราไม่ซ่อมแซมก็สามารถจําหน่ายได้  
     เป็นบทเรียนของผมมากในความทรงจําเหตุเกิดที่บ้านดอนศรีวิไล  
     ถ้ารับมาแล้วกไ็ดช้่วยชาวเกษตรชาวบ้านกาหลงได้ครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านปิยะวัฒน์ พิมมูลครับ  
ประธานสภา 
 
นายปิยะวัฒน์ พิมมูล   - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพการที่เราจะรับโอนหรือไม่รับโอน  
ส.อบต.หมู่ที่ 5       ก็ไม่แตกต่างกันมากมายเพราะพ้ืนที่ก่อสร้างก็อยู่ในตําบลเราถึงไม่รับโอน  
     ก็เกิดประโยชน์แก่หมู่  2 อยู่แล้วแต่รับโอนท่านรองนายกฯได้พูดก็สามารถ  
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     เอางบประมาณไปซ่อมแซมในส่วนที่ชํารุดแต่ที่กองช่างไปสํารวจกองช่างก็  
     ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะซ่อมแซมพลังงานแสงอาทิตย์ได้เนื่องจาก  
     ท่านผอ .ก็บอกว่าไม่มีความรู้แต่ปัญหาอยู่ที่น้ําในพ้ืนที่หนองกาหลงก็ไม่ลึก  
     ไม่กว้างเท่าไหร่ถ้าฝนแล้งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อยากให้เจ้าของพ้ืนที่  
     ชี้แจงในส่วนที่ชุมชนได้รับผลประโยชน์ก็คงจะง่ายในการเห็นชอบให้สภาเรา 
     ได้รับทราบขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านภาษิต ครับ  
ประธานสภา 
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามรายละเอียดในการรับโอน  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือประปาการเกษตรของกาหลงหมู่ 2 มีสมาชิกที่ใช้น้ํา  
     อยู่ประมาณ 20 รายน้ําหนอง ในปีนี้ ก็ขาดมีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์  
     เกิดข้ึนมากมายถ้ามีน้ํา ก็สามารถ ใช้ในการทําเกษตรในการทํานาปลูกผัก  
     ปลูกหญ้าทําเกษตรได้หลายสิ่งหลายอย่างขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านปิยะวัฒน์ ครับ  
ประธานสภา 
 
นายปิยะวัฒน์  พิมมูล  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่ท่านสมาชิกหมู่  2 ท่านได้  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     นําเรียนมาก็ถือว่าเข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้สอยและเป็นผลดีกับชุมชนแต่  
     ถ้าไม่รับโอนถ้ามันชํารุดมาก็คงจะไม่มีงบประมาณท่ีจะไปซ่อมแซม  
     ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - มีท่านอื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะรับโอน ขอความเห็นชอบ  
นะครับ 
ประธานสภา 
     มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับโอนพลังงานแสงอาทิตย์ 
      รับโอน   20 เสียง  
      ไม่รับ   -  
      งดออกเสียง  2  คน  
      ลา   7  คน  
      รวม   29  คน  
     3.4) ขออนุญาตใช้พื้นที่ราชการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา 
นายทองอินทร์  กันลา   - การขอใช้พื้นที่ราชการเพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาทุกท่านก็คง  
ประธาน     จะเห็นหนังสือและรายละเอียดก็มีการบันทึกการประชุมของชุมชน  
     ทั้ง  3 ชุมชนและผู้นําหมู่บ้านและมีแผนที่ของบริเวณในการขอใช้พื้นที่  
     วัดอัมพวันบ้านแม ตก็มีเอกสารหลายอย่างเพ่ือเสนอสภาส่วนสภาก็จะ  
     ส่งไปยังกรมศาสนาต่อไปครับก่อนจะอนุญาตผ่านก็จะให้สภาเราอภิปราย  
     เชิญครับท่านใดจะอภิปรายเชิญท่านปิยะวัฒน์  พิมพ์มูลครับ 
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นายปิยะวัฒน์  พิมพ์มูล   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพตอนนี้เรากําลังพิจารณาในส่วนของ  
ส.อบต. หมู่ที่ 5    วัดป่าอัมพวันเนื่องจากวัดป่ามาขอใช้พื้นที่ทางราชการเพ่ือประโยชน์  
     ทางพระพุทธศาสนาพ้ืนที่ที่ขอใช้เป็นพ้ืนที่ดินที่มีการก่อสร้าง  
     หลายอย่างเช่นศาลาเม รุ กุฎิ  เป็นต้น  ก็คงเป็นการสร้างมาหลายปีแล้ว  
     ตัวผมก็อายุ 48 ปีแล้วเกิดมาก็เห็นวัดเลยวัดป่าอัมพวันพอดีได้ไปสร้าง  
     ในพ้ืนที่ป่าสงวนซึ่งทางชุมชนเองก็มีการประชุมปรึกษากันกับทางเจ้าอาวาส  
     เพ่ือจะให้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนซึ่งมีการก่อสร้างศาลาเม รุ กุฎิ  ห้องน้ํา  
     ซึ่งมีความสําคัญท่ีจะต้องขออนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
     สะอาดสมบูรณ์เพื่อที่จะส่งไปทางสํานักพุทธในการขอใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ขอ  
     นําเรียนให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ว่าเป็นการขอใช้พื้นที่ไม่ใช่ขอสร้างวัด  
     ส่วนที่ของวัดก็เป็นที่ส่วนนึ่งนะครับและขอให้พิจารณาครับขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านมงคล ครับ  
ประธาน  
 
นายมงคล  ไชยสัตย์   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรื่องวัดป่าอัมพวันผมยังสงสัยอยู่ว่า  
ส.อบต. หมู่ที่ 6    การก่อสร้างครั้งแรกคือพ้ืนที่สร้างวัดมันไม่มีโฉนดเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนไม่ทราบ  
     ว่าสร้างได้อย่างไรเพราะทางสํานักพุทธก่อนที่เราจะเสนอขอตั้งวัดต้อง  
     มีหลักฐานว่ามีโฉนดหรือมีพ้ืนที่เท่าไหร่ ทั้ง 3 หมู่บ้านนี้ก็ได้ประชุมกัน  
     เพ่ือขอใช้สถานที่เขตป่าสงวน  ขอ ฝ่ายสภาเราเพื่อไปทางสํานัก  
     พระพุทธศาสนาแต่ถ้าสภาเราไม่ เห็นชอบมันก็ยังไงอยู่นะครับยังไงวัดเราก็  
     ตั้งมาแล้ว 10 กว่าปี 20 กว่าปีมีสิ่งที่อยู่ในวัดหลายอย่างเช่นศาลา  กุฎิ 
     เมร ุซึ่งเป็นสมบัติของวัดอยู่ในครั้งนี้ผมก็มีความเห็นชอบขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านโยธิน ครับ  
ประธาน 
 
ร้อยตรีโยธิน  อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพวันนี้เรากําลังพิจารณาขออนุญาต  
ส.อบต. หมู่ที่ 16     ขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาเอกสาร  
     ที่ส่งมาให้ทางสภาเป็นรอบที่สองเอกสารตัวนี้ก็สมบูรณ์ขึ้นมา 
     ผู้พิมพ์หนังสือก็ยอมรับว่าทําไม่ถูกต้องพ้ืนที่นี้ผมคิดว่าเป็นที่ของหลวง  
     แต่วั ดไปสร้างมีหนังสือมาเพ่ือจะขอความเห็นชอบเพื่อนําหลักฐาน  
     ประกอบเพื่อเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป  
     ตามท่ีท่านปิยะวัฒน์ได้กล่าวว่ามีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่าง  
     ถ้าเราไม่เห็นชอบที่จะให้วัดได้ใช้ที่ดินแปลงนี้ก็คงจะเกิดปัญหามากมาย  
     ก็เห็นใจท่านครับท่านก็มาเสนอหนังสือด้วยตัวเองจึงขอความเห็นชอบ  
     จากสมาชิกทุกท่านขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านภาษิต ครับ  
ประธาน 
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นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพแต่ก่อนกฎหมายยังไม่มีความเคร่งคั ด 
ส.อบต.หมู่ที่ 2     มากแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายต้องให้ตรว จสอบวัดที่อยู่ในที่ท่ีราชการและต้องขอ  
       ใช้พื้นที่ก็เห็นใจนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - มีท่านใดหรือไม่ครับในการอภิปรายครับ ถ้าไม่มีก็จะขอความเห็นชอบครับ  
ประธาน      
      มติที่ประชุมขอขอความเห็นชอบจากสภา  
       เหน็ชอบ  20  เสียง  
       ไม่เห็นชอบ  -  
       งดออกเสยีง  2  เสียง  
       ลา   7 คน  
       รวม   29  คน  
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืนๆ  
นายทองอินทร์ กันลา   - ผมก็จะขออนุญาตพักให้ท่านรองประธานสภาขึ้นมาทําหน้าที่ในวาระอ่ืนๆ  
ประธาน      
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - มีท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืนๆ เชิญท่านอุดรครับ  
ประธาน      
 
นายอุดร  อุปรา    - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ฝากท่านประธานถึงผู้บริหารด้วย  
ส.อบต.หมู่ที่ 13     เกี่ยวกับไฟฟ้าสองสว่างในหมู่บ้าน  ที่จริงผมคิดว่าถ้าคุณจะทําจริงๆน่าจะ  
      ทําไปแล้ว ก็ฝากไปยังผู้บริหารด้วยไฟดับมาแล้ว  4-5 เดือน ทําหนังสือก็ทํา  
      มาแล้ว อยากจะถามรายละเอียดให้ชัดเจน  ครับ เรื่องท่ี 2 ก็ขออยากทราบ  
      เกี่ยวกับผลกระทบจากภัยโควิดเดี๋ยวนี้อยากทราบรายละเอียดว่าทางตําบล  
      ได้คําสั่งให้สามารถนําเงินออกไป ใช้เพ่ือดูแลพี่น้องประชาชนก็อยากทราบ  
      ข้อมูลรายละเอียดว่า  เราใช้งบประมาณในส่วนไหนที่เรามาทํา  แล้วก็ใช้ไป  
      เท่าไหร่ และอยากทราบรายละเอียดต่างๆครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   -  เชิญท่านธงชัย  
ประธาน 
 
นายธงชัย  พรมรักษ์   -   กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมอยากถามเรื่องถังแรงดันน้ําของ  
ส.อบต.หมู่ที่ 15     บ้านสั งข์หมู่ที่ 15 ตั้งแต่ ปีที่แล้วครับ  ที่เสนอให้สภา  ไม่ทราบว่าขณะนี้  
      ได้เปลี่ยน ถังแรงดันให้หรือยัง  มันมีความจําเป็น  มันได้ใช้ทุกวัน  ชาวบ้าน  
      เดือดร้อนจริงๆครับ  อีกเรื่องไฟฟ้าส่ องสว่าง ขนาดนี้มีชํารุดเหมือนกันครับ  
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - เชิญท่านโยธินครับ  
ประธาน 
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ร้อยตรีโยธิน  อุปรา   - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  มีผู้เสนอเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือ  
ส.อบต.หมู่ที่ 16     จากองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่  
      ดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนผมรู้สึก ภูมิ ใจเป็นอย่างสูง  ไม่ว่าชุมชน  
      หมู่ที่ 13 ชุมชนหมู่ที่ 15 ไม่ว่า ประปาเรื่องไฟฟ้าสองสว่างควรดูแล 
        ซ่อมแซมให้เป็นการด่วนครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - เชิญท่านหนูจันทร์ครับ  
ประธาน      
 
นายหนูจันทร์  กุรงั    - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมมีเรื่องสอบถามครับ  คุ้มดอนชาติ 
ส.อบต หมู่ที่ 7     มีความเดือดร้อนคงจะเป็นเรื่องน้ํา  เรื่องไฟฟ้าส่ องสว่าง  ผมก็อยากได้ครับ  
      คุ้มดอนชาติไม่มีไฟฟ้าส่งสว่างซักหลอด ผมอยากได้ซัก 2 หลอด ครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - เชิญท่านมงคลครับ  
ประธาน  
 
นายมงคล  ไชยสัตย์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเรื่องสําคัญ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6     ท่าน ส.ส อนุรักษ ์ จุรีมาศ ก็สร้างเสร็จแล้วอบต.ยังเอาเข้ามาในแผนอยู่ครับ 
      อยู่ในแผนปี 2566 - 2570 ครับ  ในแผนบ้านสะอาดสมบูรณ์การขุดหนอง  
       บัวไม่มีในแผนเลยและน้ําประปาไฟฟ้าก็เดือดร้อนฝากไปถึงผู้บริหารครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - เชิญคณะผู้บริหารตอบครับ 
ประธาน 
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านอุดรหมู่ 13 เรื่องไฟฟ้าได้แจ้งแล้ว  
ปลัด อบต.     นะครับให้ทางไฟฟ้าออกไป ดูแล้ว ถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็จะให้จ้างเหมานะครับ  
      ส่วนเรื่องโควิดเป็นเรื่องหนักมากแรกแรกคิดว่าจะไม่เยอะ  แล้วก็จะจบเร็ว  
      คนไม่น่าจะกลับมาเยอะขนาดนี้  ปรากฏว่าเราได้ประชุมคณะกรรมการ  
      ควบคุมโรคตําบลในการจัดทําจุดพักคอยครั้งแรกว่าจะทํา  2 จุดปรากฏว่า  
      ประชุมคณะกรรมการผู้นําหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านไม่อยากให้คนบ้านอื่นไปอยู่  
      บ้านตัวเอง  ผู้นําชุมชนก็เลยเสนอให้จัดที่บ้านใครบ้านมัน มันเป็น 10 จุด 
         ในการใช้จ่ายงบประมาณในหนังสือเ ขาให้ใช้งบกลาง  ที่นอน  หมอน  มุ้ง 
      ใช้ไปแล้ว 66 ชุด  เป็นเงิน 49 ,830 บาท  น้ําดื่ม 4 ,800 บาท  เครื่องวัด  
      ความดัน 7 เครื่อง เป็นเงิน 17 ,500 บาท  ค่าซ่อมแซมศูนย์ใช้วัสดุปกติของ  
      สํานักปลัดรอบแรกทําท้ังหมด 26 ,000 บาท  รอบ สอง 17 ,000 บาท  
      ค่าอาหารผู้ป่วยที่เราตั้งไว้ 210 ,000 บาท  ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสนาม  
      รวมแล้วรอบแรก 189 ,230 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 95 ,180 บาท   
      อันนี้รอบแรกนะครับ  ค่าเข้าเวรยาม 10 จุด 23 วันเป็นเงิน 257 ,600 บาท 
      ค่าเข้าเวรโรงพยาบาลสนาม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  เราต้องหาให้ 366 ,400 บาท  
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      เรายังไม่จ่าย  เพราะเงินยังไม่มีถ้าเกินสิ้นเดือนเราคงจะใช้เป็นจิตอาสารวม  
      แล้วเราจะต้องจ่าย  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 723 ,630 บาท คิดแค่  
      31 สิงหาคม  นะครับ  มีงบ สสส.  147 ,000 บาท  มาช่วยซื้อเครื่อง  
      วัดออกซิเจนปลายนิ้ว 30 เครื่อง เครื่องพ่นยา 10 เครื่อง ชุด PPE พร้อมชุด 
       30 ชุด  แอลกอฮอล์  เจลล้างมือ  มีแมส  ถุงมือยาง  หลาย ๆอย่างและมี  
      อ่างล้างมือ 16 หมู่บ้าน  มาจากงบ สสส.ครับ  คงจะไม่มีให้ตลอด  งบอบต.  
       723 ,630 บาท  งบสสส.  14 ,700 บาท  รวมแล้วประมาณ 8 แสนกว่า 
      นะครับ  ส่วนท่านธงชัย ถังแรงดันเสร็จแล้วนะครับ  รอเ ขาไปติดตั้ง ให้ 
      ท่านหนูจันทร์เรื่องไฟฟ้าคงคุยกับทางผู้บริหารล่ะครับ  ถ้าจะติดก็ไปซื้อวัสดุ  
      แล้วไปติดเอง  แล้วก็ไปขออนุญาตอีกแต่ท่านทําเป็นโครงการเหมือนที่  
      เคยทําเสนอสภานะครับ เรื่องน้ําประปาหมู่  7 คุ้มดอนชาติก็น่าเห็นใจบางที  
      มันแล้งน้ําใต้ดินมันก็ไม่พอ ให้ เปิด -ปิดเป็นเวลาเอา  ส่วนท่านมงคล  
      เรื่องประปาเป็นปัญหามากของหมู่  6 ก็แนะนําท่านไปหา สส.ขอขยายเขต  
      ประปา  อย่างบ้านแมตก็ยังใช้ประปาส่วนภูมิภาคนะครับ  ขอต่อจากบ้าน  
      แก่นทรายหรือบ้านแม ตก็ได้ เขาน่าจะทําได้  บ้านสะอาดสมบูรณ์ต่อให้เรา  
      ขุด ยังไงก็ไม่มีน้ําเพราะไม่มีที่น้ําไหลลง  ให้ลองไปดูนะครับ  หารางน้ําให้มัน  
      ไหลลง หนองถึงจะเติมเต็มน้ําได้  หมู่ 6 เรื่องกล้องวงจรปิดวันเสาร์ที่ 20  
      นี้เขาจะไปติดให้ครับ เขาแจ้งผมมาแล้วขอบคุณครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - เชิญท่านมงคล ครับ  
ประธาน 
 
นายมงคล  ไชยสัตย์    - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เรื่องท่ีท่านปลัดให้ไปขอใช้น้ํา  
ส.อบต.หมู่ที่ 6     ประปาส่วนภูมิภาค  ก็ได้ส่ง เรื่องไปแล้วครับ  เรื่องยังคงเงียบครับ  ผมจะขอ 
      ต่อจากบ้านแมตครับ เพราะมันใกล้ครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตสมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องสงสัยอยากเรียนถาม  
ประธาน       เจ้าหน้าที่งบประมาณเกี่ยวกับซื้อแมส  ซื้อเจลล้างมือ  แจกให้พี่น้อง  
      ประชาชนในตําบลเราไม่รู้กี่ครัวเรือน  มีวัดอยู่ 20 แ ห่ง โรงเรียนอีก  5 โรง 
      ในการจัดซื้อแมส  เจลล้างมือ  เราใช้งบประมาณส่วนไหน  เราใช้งบ  
      ไปเท่าไหร่  ต่อไปเลยนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะที่ไปสอบถามต่อ   
      เชิญครับ เชิญท่านปิยะวัฒน์ครับ 
 
นายปิยะวัฒน์  พิมมูล   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องโรคระบาดก็เป็นที่น่าเห็นใจว่ามัน  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     เป็นเรื่องด่วนอย่างจุดพักคอยวัดอรุณสวัสดิ์บ้านแม ตไม่มีห้องน้ําในการที่จะ  
      เปิดรับผู้ที่มากั กตัว  ก็ได้งบประมาณทางวัดเองในการก่อสร้างห้องน้ํา  
      ก็มีชาวบ้านร่วมบริจาคใช้งบประมาณทั้งสิ้น 70 ,000 กว่าบาท  เป็นที่น่า  
      เห็นใจและของบประมาณหลายๆส่วน หลายๆด้าน ครับ  
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นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - เชิญเจ้าหน้าที่ตอบครับ  
ประธาน  
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กรณีจั ดซื้อแมสและเจลล้างมือ  
ปลัด อบต.     ได้มีหนังสือสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ถ้าใครออกนอก  
      เคหะสถานโดยไม่สวมแมส จะมีความผิดก็เลยสั่งการให้ท้องถิ่นบอกว่าให้  
      จัดหาแมสให้กับประชาชนให้เพียงพอทุกคนตามสถานการณ์ การ เงิน  
      การคลัง  ท่านนายกก็เลยอนุมัติดําเนินการให้มีการโอนงบประมาณ  
      จากหมวดที่ไม่ได้ใช้  มาดําเนินการจัดซื้อให้กับประชาชนมีครัวเรือน  
      ทั้งสิ้น 2 ,685 ครัวเรือน  แมสแจกครัวเรือนละกล่องครับ  กล่องละ 50 บาท  
      เป็นเงิน 134 ,250 บาท  เจลครัวเรือน  ละขวดขนาด 500 ML  
      ขวดละ 120 บาท  เป็นเงิน 32 ,222 บาท  รวมทั้งหมด 456 ,450 บาท   
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี  วันนี้ผมขอขอบคุณ  
ประธาน     สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภา  เราได้พิจารณา  
      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขอบคุณทุกท่าน  ขอบคุณเจ้าหน้าที่  
      ทุกส่วน  ทุกกอง  ที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดประชุมครับ   
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
     ลงชื่อ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
      (นายภาษิต  ธุระกิจ)  
     ตําแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
 
 
    ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
      (นายสมหวัง  วงศ์มะณี)  
     ตําแหน่งรองประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
 
     

    ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายทองอินทร์ กันลา ) 
     ตําแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
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      ลงชื่อ     ผูจ้ดรายงานการประชุม  

        (นายภาษิต  ธุระกิจ)  

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 

 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอรับรองรายงานการประชุมมีข้อความถูกต้อง ทั้งตัวอักษร ถ้อยคํา  
ตรงตามที่ได้มีการประชุมจริง  

 

  ลงชื่อ          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง  
            ( นายมงคล  ไชยสัตย์ )  
 

 

   ลงชื่อ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง  
             ( นายปิยะวัฒน์  พิมมูล )  
 

 
 
  ลงชื่อ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง  
   ( ร้อยตรีโยธิน  อุปรา )  

 

  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

  (ลงชื่อ)     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  

          ( นายทองอินทร์  กันลา )  

 
 
 


